

ดีป้าร่วมเอสเอ็มอีแบงก์ ไรด์โซว์สินเชื่อ SMART SMEs บัญชีเดียว 4.0ลุยเชียงราย



สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) ผลักดันผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย ชูแคมเปญใหญ่“สินเชื่อ SMART SMEs บัญชีเดียวเอสเอ็มอี 4.0” ดึงผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนกว่า 10,000 ล้านบาทโดยใช้ไอทีและซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจสู่มาตรฐานรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ

นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายถือเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการลงทุน ระบบการค้า การขนส่งและการท่องเที่ยวที่เชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนซึ่งมีความพร้อมและเชื่อมั่นว่าในอนาคตจะเป็นเมืองที่มีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนของภูมิภาคโดยในครั้งนี้ทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) ส่งโครงการ“สินเชื่อ SMART SMEs บัญชีเดียวเอสเอ็มอี 4.0” เพื่อกระตุ้น ให้มีการนำไอทีและซอฟต์แวร์อาชีพโปรแกรมการจัดการสำเร็จรูป โปรแกรมภาษีสำเร็จรูป เข้ามาบริหารจัดการธุรกิจให้มีความคล่องตัวและมีมาตรฐานในจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญที่จะกระตุ้นภาคธุรกิจของจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงให้เกิดการพัฒนาและรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ

นายพงษ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล รักษาการผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(DEPA) กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนภาครัฐในการจัดทำโครงการฯ เพื่อผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงราย โดยหวังกระตุ้นให้ภาคธุรกิจในพื้นที่ได้มีแหล่งเงินทุนเพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร

ธุรกิจ ทั้งนี้ดีป้าได้ร่วมกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ในการให้คำแนะนำและเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะกับแต่ละธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมตรวจสอบเครดิตบูโรฟรี การให้คำแนะนำในการขออนุญาตประกอบกิจการและตอบคำถามกองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวพระราชรัฐ เป็นการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนที่เข้าร่วมงาน

สื่อมวลชนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

คุณพิมพ์พร ชัยวีระพัฒนา (จี๊ด) ฝ่ายมาตรการส่งเสริม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

โทรศัพท์ 08 9109 8885 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pimporn.ch@sipa.or.th

คุณวรรษชัยชนันท์ เพชรณรงค์ (แอน) ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

โทรศัพท์ 0 2141 7158 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ccd@sipa.or.th